

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะ พัฒนา	รอบการ ประเมิน
46	นายมนตรี มุ่งหมาย	เจ้าพนักงานสวัสดิการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครอง	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
47	นายอานุภาพ สุวรรณ	เจ้าพนักงานสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
48	นายอุกฤษฏ์ สีคำ	เจ้าพนักงานสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
49	นายเสวี ไชยพรหม	เจ้าพนักงานสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
50	นายคมสันต์ กิ่งพะวงษ์	พนักงานผู้ช่วยสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
51	นายวิวัฒน์ เมืองมูล	พนักงานผู้ช่วยสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2
52	นายภิกษิตศักดิ์ ทริยะ	พนักงานผู้ช่วยสวัสดิการ	สำนักงานผู้ช่วยผู้บังคับการ	พนักงานราชการ	นายอนุสรณ์ ทองขจร	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	เดือนกุมภาพันธ์ 64	2

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวเลข ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวสุดดี อตหน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวสุดดี อตหน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวสุดดี อตหน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวสุดดี อตหน" (มีช่องว่างหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มเป็นงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางจรรุวรรณ ศรีพุ่มมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นางเมษิกา สารคุณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นายสันติชัย ไชยบุญเรือง	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นายประทีป นันทะสาร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นายณัฐกรวิกร คำมณีวนิชวงศ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นายจักรี พิษา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นางอัมฤทัย ใจฉันทร์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
8	นางสาวเพ็ญพร ทับเล็ก	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
9	นายชัยมงคล พญาพรหม	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว

10	นายเชิดศักดิ์ คำสีลา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นายเกษม เกียรติอมรเวช	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายประธาน เกิดกล้า	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นายณัฐพันธุ์ กนิธิยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นายสิทธิชัย เหล่าพวงศักดิ์	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นายวราเทพ ราชวัฒน์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นายวิระวัฒน์ โปธิ์สุยะ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นายวัชรพงษ์ พญาพรหม	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	นายจงรักษ์ ธรรมลังกา	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นายอาทิตย์ อ่อนบรรจง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นายเอกนิษฐ์ กิ่งไผ่ยศำ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นายชัชวาลย์ ชนระงาม	นายสัตวแพทย์ช่างการกร	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นายปรีชัย แก้วตา	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นายสุรพล เกตุวง	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นางสุปรียา พรรมสิลา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นายสงวน มีนิต	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26	นายอรุณภูมิ เมืองมูล	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
27	นายสันติ หน่อน้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
28	นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
29	ส.ต.ต. พลสิน ใจจันทร์	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นางสาวนทปป์ ภิรมย์ไพศาล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายรักเกียรติ เมฆอากาศ	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นายสมเกียรติ เจตย์แปง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นายมาโรจน์ กาละดี	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
34	นายศักดิ์ จุงประดิษฐ์	สัตวแพทย์ชำนาญาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว

35	นางสาวพัฒนรุภา กุลวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
36	นางเพชรภรณ์ คงบุญพัฒนาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นางปิยะฉัตร ศรีมาตย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นางกาญจนา แดงอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นายสุริโย กะจันทร์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
40	นายสาธิต ลุนอินตา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
41	นางสาวนัฐภรณ์ ดอนน้อย	นักวิชาการสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
42	นายอำนาจ หน่อแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
43	นายสมบัติ แสนโซ้ง	นักวิชาการสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
44	นายสุประชัย สุวทิตย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
45	นายณรงศ์วัฒน์ ภิรมย์ไพศาล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
46	นายเมตรี มุ่งหมาย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
47	นายอานภาพ สุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
48	นายอุกฤษฏ์ สีคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
49	นายเสร์ ไชยพรม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
50	นายคมสันต์ กัมพะวงศ์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
51	นายวิสันต์ เมื่องมูล	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
52	นายกิตติศักดิ์ ทริยะ	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
53			มีแผนการพัฒนาแล้ว
54			มีแผนการพัฒนาแล้ว
55			มีแผนการพัฒนาแล้ว
56			มีแผนการพัฒนาแล้ว
57			มีแผนการพัฒนาแล้ว
58			มีแผนการพัฒนาแล้ว
59			มีแผนการพัฒนาแล้ว